



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแดนชุมพล
เรื่อง ประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
โครงการก่อสร้างประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดใหญ่

.....

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลแดนชุมพล มีความประสงค์ประมูลจ้างเหมาก่อสร้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ โครงการก่อสร้างประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดใหญ่ ตามแบบกรมทรัพยากรน้ำ สถานที่ บ้านแดนชุมพล, โทกค่า หมู่ที่ ๑, ๒ (บริเวณวัดโทกค่า) ตำบลแดนชุมพล อำเภอสอง จังหวัดแพร่ งบประมาณ ๒,๗๗๑,๐๐๐.-บาท (สองล้านเจ็ดแสนเจ็ดหมื่นหนึ่งพันบาทถ้วน) ราคากลาง ๒,๗๗๑,๐๐๐.-บาท (สองล้านเจ็ดแสนเจ็ดหมื่นหนึ่งพันบาทถ้วน)

โดยมีข้อเสนอแนะ และข้อกำหนด ดังต่อไปนี้

ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้

๑. ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องเป็นผู้มีอาชีพรับจ้างงานที่ประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
๒. ผู้ประสงค์จะเสนอราคา ต้องไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทำงานของทางราชการ และได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว หรือไม่เป็นผู้ที่ได้รับผลของการสั่งให้ตัดบุคคลหรือบุคคลอื่นเป็นผู้ทำงาน ตามระเบียบของทางราชการ
๓. ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ประสงค์จะเสนอการรายอื่น และ/หรือต้องไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์ ณ วันประกาศประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม
๔. ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทยเว้นแต่รัฐบาลของผู้ประสงค์จะเสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์และความคุ้มกันเช่นว่า นั้น
๕. ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องเป็นนิติบุคคลและมีผลงานก่อสร้างประเภทเดียวกันกับงานที่ประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ในวงเงินไม่น้อยกว่า ๑,๓๘๕,๕๐๐.- บาท (หนึ่งล้านสามแสนแปดหมื่นห้าพันห้าร้อยบาทถ้วน) และเป็นผลงานที่เป็นคู่สัญญาโดยตรงกับส่วนราชการ หน่วยงานตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการส่วนท้องถิ่น รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานเอกชนที่หน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น เชื้อถือ

/ กำหนดดูสถานที่ก่อสร้าง...

กำหนดดูสถานที่ก่อสร้าง

กำหนดดูสถานที่ก่อสร้าง ให้ผู้ซื้อแบบและรายการ ไปดูสถานที่ก่อสร้างด้วยตนเอง โดยถือว่าผู้ซื้อแบบและรายการ ได้ทราบสถานที่ ตลอดจนอุปสรรคและปัญหาต่างๆ ดีแล้ว เมื่อมีอุปสรรคและปัญหาในเวลาที่ทำงาน จะนำมาอ้างให้พ้นความผิดต่อองค์การบริหารส่วนตำบลแดนชุมพล มิได้

กำหนดยื่นเอกสารประมูล

กำหนดยื่นเอกสารประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ในวันที่ ๒๖ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ ระหว่างเวลา ๐๘.๓๐ น. ถึง ๑๖.๓๐ น. ณ ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารการจัดซื้อจัดจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลระดับอำเภอ (ที่ว่าการอำเภอสอง) และประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิได้รับการคัดเลือกให้เข้าเสนอ ในวันที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๕๗

ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ราคาชุดละ ๑,๐๐๐.- บาท ได้ที่ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลแดนชุมพล ตั้งแต่วันที่ ๑๐ - ๑๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ ระหว่างเวลา ๐๘.๓๐ น. ถึง ๑๖.๓๐ น. หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐-๕๔๖๓-๔๑๒๙ ต่อ ๑๖ ในวันและเวลาราชการ หรือ <http://danchumpol.go.th/>

ประกาศ ณ วันที่ ๑๐ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๗

วีระศักดิ์ เพ็ชรหาญ

(นายวีระศักดิ์ เพ็ชรหาญ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแดนชุมพล